

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "เก็บข้อมูลHRD" หากรายชื่อใดเคยได้รับการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "ได้รับการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่ได้รับการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน_" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการพัฒนาดังแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
2	นางสาวสุรียรัตน์ บุญมาตย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
4	นายพงษ์ศักดิ์ พันธุมิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
5	นายไสว ยันตะพันธ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
7	นายปองคุณ ประสารีบุตร	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
9	นางสาวชยานันท์ ลาภเจริญวงศ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
10	นายสุรสิทธิ์ ดวงสอนยา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
12	นางสาวธนพร ราชภูริศิริ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
13	นายทรงง ลือโสภากา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว

15	นายภูมินทร์ สุมาลย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
17	นายทศพล อริญญา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
21	นายอดุลย์เดช บุ่งหวาย	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
24	นางสาวพัชรียา เหล่าบ้านเหนือ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
25	นางสาวธัญพิชชา ไชยศิริ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
28	นายปริญญา ชิตทรงสวัสดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
29	นางสาวประนอม มิ่งขวัญ	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
33	นางธิดิกาญจน์ รุติชาติธนวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
34	นายวิรพล คำผา	ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
36	นายปฏิวัติ ดอนไสว	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
40	นายบรรพต เมืองคง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
42	นางสาวสุภารัตน์ สนั่นเอื้อ	นักจัดการงานทั่วไป	ได้รับการพัฒนาแล้ว
44	นางสาวณภัทท์ เมืองสิม	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
46	นางสาววริศรา ปิ่นสูงเนิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
47	นายจตุพร หนูแสน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
48	นายปราโมทย์ ภูถาลำ	นักวิชาการสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
49	นายจักรพันธ์ โล่ห์คำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
51	นางสาวอนงค์ เพชรโรจน์	นักวิชาการสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
53	นายรังสรรค์ เพชรแสน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
54	นางสาวชนิษฐา สันประภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
57	นางสาวสุดารัต ทาระคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
58	นายชูชาติ ชันแข็ง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว

65	นางสาวศศิกันต์ มนตรี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
66	นายยศพนธ์ ยางงาม	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
67	นางสาวพรพิมล โพธิสุพรรณ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
68	นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณเวียง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
69	นางสาวณัฐปวีณ์ วรามิตร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
73	นางสาวสมปราถนา เอี่ยมดี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
74	นายศุภนัฐ แสงวิภาสภาพร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
75	นายภิญโญ ชรรัตน์	นักวิชาการสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
76	นางสาวสไบพร มะเตือ	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว